

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกองพยากรณ์สุขภาพ กรมอนามัย

มาตรการ 2 การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลงานวิชาการและชุดความรู้ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงาน

กิจกรรม 2.1 อัปเดตคลังข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและกองพยากรณ์สุขภาพ

การดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย ได้มีดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีองค์ความรู้และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยจะแสดงรายการผลงานวิจัยบนเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเว็บไซต์กองพยากรณ์สุขภาพ หัวข้อ “คลังงานวิจัย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ภาคีเครือข่ายและผู้สนใจ และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัยของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และรายงานตาม QR Code หรือ ลิงค์ ที่ แนบมานี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1swSu9DVp-hk_73DKYhdWw4sn3u3CbksFdo6-2620CY/edit?usp=drivesdk



ระบบสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๘๑

ที่ สธ ๐๔๐๗.๐๓/๑๗๔

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัยของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒

เรียน หัวหน้ากลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ตามคำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร ในการผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการวิจัย การผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรม นั้น

ในการนี้ กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย จึงได้มีแผนการดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีองค์ความรู้และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยจะแสดงรายการผลงานวิจัยบนเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หัวข้อ “คลังงานวิจัย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ภาคีเครือข่ายและผู้สนใจ จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานของท่านสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัยของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒ และรายงานตาม QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามความข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนิตา เจริญสุข)

หัวหน้ากลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย



ระบบสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัย

สมิทธิญา

๒๘ มิ.ย. ๖๗

สรุท

๒๘ มิ.ย. ๖๗

ชญาน์

๒๘ มิ.ย. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๙๖๘

ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๓/๕๗๗ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัย ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์สุขภาพ

ตามคำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร ในการผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการวิจัย การผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรม ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและกองพยากรณ์สุขภาพ นั้น

ในการนี้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มีแผนการดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีองค์ความรู้และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยจะแสดงรายการผลงานวิจัยบนเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกองพยากรณ์สุขภาพ หัวข้อ “คลังงานวิจัย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ภาคีเครือข่ายและผู้สนใจ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน สำรวจคลังข้อมูลงานวิจัยของกองพยากรณ์สุขภาพ ครั้งที่ ๒ และรายงานตาม QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามความข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนัยนา ไข่มงศ์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ



ระบบสำรวจคลังข้อมูลงานวิจัย